

สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น	รายละเอียด
ชื่อแปลง	แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อ - สกุล / หน่วยงานต้นสังกัด	นายไพบูล ชารัมย์ / เกษตรอำเภอกระสัง
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย)	102 ราย
ชนิดสินค้าหลัก	ข้าว
พื้นที่ผลิต (ไร่)	พื้นที่ผลิต 1,271 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว - ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต - ไร่
แหล่งน้ำในการผลิต	ในเขตชลประทาน 441 ไร่ นอกเขตชลประทาน 830 ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	4 บาท/กก.
ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	13.20 บาท/กก.
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน	-
รูปแบบการจำหน่าย	- ต่างคนต่างขาย - การบริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย)
ผู้รับซื้อ	- โรงสี - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์
สถานภาพ/รูปแบบการรวมกลุ่ม	รวมกลุ่ม / วิสาหกิจชุมชน

เป้าหมายการพัฒนา

ประเด็น	รายละเอียด
ลดต้นทุนการผลิต	จากเดิม 2,000 บาท/ไร่ ลดเหลือ 1,900 บาท/ไร่
เพิ่มผลผลิต	จากเดิม 576 กก./ไร่ เพิ่มเป็น 580 กก./ไร่
พัฒนาคุณภาพผลผลิต	- GAP จำนวน 102 ราย
ตลาด	-
บริหารจัดการ	มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต การตลาด และองค์กร

การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	อำนวยการ	ไม่ระบุ
สำนักงานเกษตรจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	90,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	25,000 บาท
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์	350,500 บาท
กรมวิชาการเกษตร	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ

ปัญหาสภาพการผลิตการตลาดที่พบในปัจจุบัน

1. สภาพแวดล้อมในการผลิต : ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หากฝนทิ้งช่วงจะมีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอ
2. ปัจจัยการผลิต : รถเกี่ยวนวด การเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาที่พร้อมๆกัน ทำให้มีปัญหาเรื่องเครื่องนวดเกี่ยวไม่เพียงพอ จึงเกี่ยวไม่ทันระยะเวลา มีผลต่อคุณภาพข้าวแปรรูป
3. การตลาด : เนื่องจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวพร้อมๆกัน ประกอบกับรถเกี่ยวนวดมีจำนวนจำกัด ทำให้ผลผลิตของข้าวบางส่วนไม่ได้คุณภาพ อีกทั้งกลไกตลาดในปีการผลิต 58 นั้น ราคาข้าวตกต่ำมาก ทำให้ช่องทางการจำหน่ายสินค้า ตลาดรับซื้อ และราคาสินค้ามีปัญหา
4. การบริหารจัดการ : คณะกรรมการกลุ่มมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ บางอย่างยังคงปล่อยให้กรรมการบางคนทำ ไม่ร่วมกันบริหารจัดการ ส่วนสมาชิกมีทั้งที่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความร่วมมือ